



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง
ระดับ 8 ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน 1 ราย ต่อ 1 ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
1	นางสุพารัตน์ จิตหนักแน่น	พยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 239)	พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 239)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
2	น.ส.ภาวนา แซ่จิว	พยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 255)	พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 255)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

(นายสามารถ ถันเจริญกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวรัตน์ จิตหนักแน่น

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 239)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 8 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ 5 และระดับ 6 เป็นเวลา 4 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ 6 (ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2551)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเป็นเวลา 8 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4711186624</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ92.....</p>
<p>3. อื่นๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสุพารัตน์ จิตหนักแน่น

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 239)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับผ่าตัดเนื้องอกในสมอง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 14 วัน (ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุ ความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทย สถานภาพสมรส อายุ 54 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 อาชีพแม่บ้าน ภูมิลำเนาจังหวัดกรุงเทพมหานครเลขที่ภายนอก 23504/51 เลขที่ภายใน 308/52 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวันที่ 6 มกราคม 2552 เวลา 13.20 น. มาโรงพยาบาลเนื่องจากปวดเบ้าตาขวา ตามัวประมาณ 5-6 เดือน มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง 5 ปี ปัจจุบันรักษาโดยรับประทานยาลดความดันโลหิตและควบคุมอาหาร ไม่มีประวัติการแพ้ยาและอาหาร แรกรับอุณหภูมิร่างกาย 36.7 องศาเซลเซียส ชีพจร 94 ครั้งต่อนาที หายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 160/90 มิลลิเมตรปรอท วัดระดับความรู้สึกโดยใช้กาลสโกว์ โคม่า สเกล (Glasgow coma scale) ได้ 15 คะแนน รูม่านตามีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร มีปฏิกิริยาต่อแสงดีทั้งสองข้าง แขนและขาข้างสองข้าง กำลังปกติ แพทย์ให้การวินิจฉัยขั้นต้นว่าเป็นเนื้องอกในสมอง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเลือด โลหิตวิทยาพบว่า Hemoglobin 14.8 g/dl ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง 45 เปอร์เซ็นต์ จำนวนเม็ดเลือดขาว 9,200 /ul ผลการตรวจความสามารถในการแข็งตัวปกติ ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ ผลตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI =Magnetic resonance Imagin) พบเนื้องอกที่สมอง (Tuberculum sellae meningioma) วันที่ 8 มกราคม 2552 แพทย์ได้ทำการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ตัดก้อนเนื้องอกออก (rt frontal craniotomy with tumor removal) และส่งชิ้นเนื้อไปตรวจ ระบุรับความรู้สึกด้วยวิธีดมยาสลบ เสียเลือดในการผ่าตัด 200 มิลลิลิตร ความเข้มข้นของเลือดภายหลังการผ่าตัด 43 เปอร์เซ็นต์ ได้รับการดูแลหลังการผ่าตัดในห้องอภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 1 คืน แพทย์อนุญาตให้ย้ายกลับหอผู้ป่วยศัลยกรรม วันที่ 9 มกราคม 2552 ผู้ป่วยแรกเริ่มมีแผลผ่าตัดเป็นแผลเย็บที่ศีรษะด้านขวา ไม่มีเลือดไหลซึมออกจาก

แผล ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำและยาแก้ปวดตามแผนการรักษา ยาปฏิชีวนะที่ได้รับคือ Ceftriaxon ขนาด 2 กรัมทางหลอดเลือดดำทุก 8 ชั่วโมง ได้รับยาลดอาการบวมของสมองMethylprednisolon ขนาด 1 กรัม ทางหลอดเลือดดำทุก 8 ชั่วโมง ได้รับยากันชัก Dilantin 100 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำทุก 8 ชั่วโมงและยาลดการหลั่งกรด Losec ขนาด 40 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำวันละ 1 ครั้ง แพทย์อนุญาตให้รับประทานอาหารอ่อนได้ วันที่ 10 มกราคม 2552 เปลี่ยนจากยาชนิดฉีดเป็นยาชนิดรับประทาน ยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร คือRanidine 300มิลลิกรัมรับประทาน 1 เม็ด วันละ 1 ครั้งก่อนนอน และมีคำสั่งการรักษาขดยา Methylprednisolon วันที่ 12 มกราคม 2552 มีคำสั่งการรักษาขดยาปฏิชีวนะและยากันชัก Dilantin ทางหลอดเลือดดำเปลี่ยนเป็นชนิดรับประทานคือ Dilantin 100 มิลลิกรัม 3 เม็ด รับประทานก่อนนอน วัคซีนภูมิคุ้มกันอยู่ในเกณฑ์ปกติ อุณหภูมิร่างกาย 37 องศาเซลเซียส ชีพจร 84 ครั้ง ต่อนาที หายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 102/60 มิลลิเมตรปรอท วัดระดับความรู้สึกตัวโดยใช้กลาสโกว์ โคม่า สเกล ได้ 15 คะแนน สามารถลืมตาได้เอง พูดคุยได้ไม่สับสน ทำตามคำสั่งได้ รูปร่างตามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร มีปฏิกิริยาต่อแสงดีทั้งสองข้าง แขนและขาทั้งสองข้างกำลังปกติ หลังผ่าตัดในระยะแรก แพทย์ยังไม่อนุญาตให้เปิดทำความสะอาดแผลผ่าตัด ผู้ป่วยยังมีการปวดแผล ระดับความปวด 4 สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้บนเตียง โดย ยกไม้กั้นเตียงขึ้นทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงอนุญาตให้ผู้ป่วยทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ในวันที่ 19 มกราคม 2552 ได้วางแผนการพยาบาลก่อนการจำหน่ายผู้ป่วยและญาติโดยแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนหลังผ่าตัดและการปฏิบัติเมื่อกลับบ้าน ไปดูแลตนเองที่บ้าน ตัดไหมที่ศีรษะแผลแห้งดี และ นัดติดตามอาการพร้อมฟังผลการตรวจชิ้นเนื้อในวันนัด รวมระยะเวลาการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด 14 วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผู้ป่วยและญาติเข้าใจในการดูแลตนเองและมีทักษะในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
2. เป็นการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน โดยการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดสมอง เนื่องจากมีเนื้องอกในช่องกะโหลกศีรษะ
3. เป็นผลดีต่อผู้บริการ เพื่อให้การรักษาและการพยาบาลที่ถูกต้อง ครอบคลุมและปลอดภัย
4. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้บุคลากรใหม่และนักศึกษาที่มาปฏิบัติงาน

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ เอกสารเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเนื้องอกในสมอง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเนื้องอกในช่องกะโหลกศีรษะออกแล้ว
2. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้เข้าใจวิธีการปฏิบัติตนเมื่อผ่าตัดเอาเนื้องอกในช่องกะโหลกออกแล้ว
3. เพื่อให้การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเอาเนื้องอกในช่องกะโหลกศีรษะออกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เป้าหมาย

ผู้ป่วยและญาติมีความรู้และสามารถปฏิบัติตัวเมื่อผ่าตัดเอาเนื้องอกในช่องกะโหลกศีรษะออก
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเอาเนื้องอกในช่องกะโหลกศีรษะออกแล้ว
2. ผู้ป่วยและญาติเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อผ่าตัดเอาเนื้องอกในช่องกะโหลกศีรษะออกแล้ว และสามารถนำไปปฏิบัติได้
3. พยาบาลมีความรู้และมีทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดเนื้องอกในช่องกะโหลกศีรษะออกแล้วเป็นอย่างดี